



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว สอน ป.เอกด้านผิวหนัง

ศ.นพ.ปิติ พลังวชิรา ผอ.ศูนย์โรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ขณะนี้ศูนย์โรคผิวหนังได้เปิดการเรียนการสอนด้านโรคผิวหนังในระดับปริญญาเอก ใช้ชื่อสาขาวิชาว่า ตจวิทยาโรคผิวหนัง ซึ่งจะเน้นงานวิจัยเป็นหลัก และผลงานต้องได้รับการยอมรับจากระดับนานาชาติ ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคผิวหนังที่ระดับนานาชาติสนใจ เช่น ด้านคลินิก วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และงานวิจัยที่มีความเชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้นใครที่จะเข้าสู่เส้นทางการเรียนในระดับปริญญาเอกด้านโรคผิวหนังจึงต้องทำวิจัยให้นานาชาติยอมรับให้ได้ และ มศว ก็เปิดสอนสาขานี้โดยเน้นวิจัยเป็นหลักและยังเป็นแห่งแรกของเมืองไทยด้วย

ศ.นพ.ปิติ กล่าวต่อไปว่า หากดูงานวิจัยเกี่ยวกับโรคผิวหนังในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและประเทศแถบยุโรปจะมีความก้าวหน้ามาก เนื่องจากพื้นฐานงานวิจัยของเขาเข้มแข็ง และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากการทฤษฎีสู่ปฏิบัติเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขณะที่ประเทศไทยจะสนับสนุนงานวิจัยแบบทฤษฎี แต่เมื่อดูรายละเอียดจริง ๆ ยังไม่เห็นความชัดเจน โดยเฉพาะการนำไปสู่การปฏิบัติจะพบว่า นักวิจัยทำงานด้วยความยากลำบาก มีปัญหามากมาย ตั้งแต่ทุนความร่วมมือหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีในการทำวิจัย ซึ่งเราต้องไม่ลืมว่าการทำวิจัยทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนั้นเราต้องใช้ศาสตร์อย่างอื่นเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วย หากศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอื่นไม่เข้มแข็งก็เป็นอุปสรรคในการผลิตด้วย อย่างประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีทั้งงานวิชาการทางทฤษฎี งานวิจัยที่ปฏิบัติการในห้องแล็บ และยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่เข้มแข็ง เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ครบครัน

“งานวิจัยทางด้านโรคผิวหนังของเมืองไทยยังช้ากว่าต่างประเทศอยู่มาก จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ยาหรือเครื่องสำอางต่าง ๆ เรายังผลิตได้ช้ากว่าประเทศอื่น แม้ทุกวันนี้เราจะผลิตเวชภัณฑ์ยาเครื่องสำอางต่าง ๆ ได้เอง แต่ประเทศอื่น ๆ เขาก็ทำกันได้มานานแล้ว จึงทำให้ผลิตภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ เครื่องสำอางที่ผลิตได้ในเมืองไทยไม่ได้รับความนิยม” ศ.นพ.ปิติ กล่าว.

